



บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินการโรงเรียนปลอดบุหรี่
ระหว่างกรมควบคุมโรค สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมูลนิธิธรรมรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงมีพระราชดำรัส เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยทรงมีความห่วงใยถึงผลกระทบของการสูบบุหรี่ต่อสุขภาพ และการสูบบุหรี่ที่เพิ่มมากขึ้น ประกอบกับข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๓๕ และพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยเฉพาะประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ เรื่อง กำหนดชื่อหรือประเภทของสถานที่สาธารณะที่ห้ามการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ และกำหนดส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของสถานที่สาธารณะดังกล่าวเป็นเขตปลอดบุหรี่หรือเขตปลอดบุหรี่ อีกทั้งอัตราการสูบบุหรี่ในกลุ่มเยาวชนยังมีแนวโน้มสูงขึ้น ดังนั้น การดำเนินการโรงเรียนปลอดบุหรี่จึงเป็นเป้าหมายสำคัญในการดำเนินการป้องกันการริเริ่มสูบบุหรี่ของเยาวชน

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ จัดทำขึ้นระหว่างกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และมูลนิธิธรรมรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการดำเนินการโรงเรียนปลอดบุหรี่ อีกทั้งเพื่อเป็นการแสดงถึงเจตนารมณ์อันมุ่งมั่นและความตั้งใจร่วมกันในการดำเนินการควบคุมยาสูบในโรงเรียน โดยมุ่งหวังให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนได้มีส่วนร่วมในกระบวนการเฝ้าระวังและป้องกันการบริโภคยาสูบในโรงเรียนให้ปรากฏผลเป็นรูปธรรม โดยมีข้อตกลงร่วมกัน ดังนี้

๑. สนับสนุนให้เกิดนโยบายโรงเรียนปลอดบุหรี่ และจัดตั้งคณะทำงานเพื่อจัดทำแผนและดำเนินการควบคุมยาสูบในโรงเรียน
๒. สนับสนุนให้มีการจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้ปลอดบุหรี่ ตามที่กฎหมายกำหนด และห้ามขายบุหรี่ในโรงเรียน รวมถึงเฝ้าระวังให้มีการสูบบุหรี่ในบริเวณโรงเรียน เพื่อป้องกันการริเริ่มสูบบุหรี่ของกลุ่มเยาวชน
๓. สนับสนุนให้เกิดค่านิยมไม่สูบบุหรี่ให้กับนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน และรณรงค์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมยาสูบในโรงเรียน
๔. สนับสนุนให้มีการบูรณาการความรู้เรื่องพิษภัยของบุหรี่ รวมถึงกลยุทธ์ของบริษัทบุหรี่ในรายวิชา และกิจกรรมต่างๆ ทั้งในและนอกหลักสูตร
๕. สนับสนุนและช่วยเหลือนักเรียนรวมทั้งบุคลากรในโรงเรียน ที่ต้องการเลิกบุหรี่ให้เข้าถึงบริการเลิกบุหรี่ได้
๖. งดเข้าร่วมกิจกรรม หรือการสนับสนุนใดๆ จากผู้ประกอบการธุรกิจยาสูบ ซึ่งรวมถึงรูปแบบการดำเนินกิจกรรมของผู้ประกอบการธุรกิจยาสูบภายใต้นโยบาย “ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท” (Corporate Social Responsibility : CSR)

ทั้งนี้ สามหน่วยงานจะประสานความร่วมมือระหว่างกันและสนับสนุนการดำเนินงาน ตลอดจนถึงติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามบันทึกข้อตกลงข้างต้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างต่อเนื่อง

ให้ใช้ข้อตกลงฉบับนี้ตั้งแต่วันที่ลงนามเป็นต้นไป

วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖

(นายอวิชาตี จิระวุฒิ)

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

(นายแพทย์โสภณ เมฆธน)

อธิบดีกรมควบคุมโรค

(ศ.นพ.ประทีป วาทีสากรกิจ)

เลขาธิการมูลนิธิธรรมรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่